

พึงทราบวิธีการอพยพ

เส้นทางอพยพน้ำท่วมในพื้นที่
HAWKESBURY-NEPEAN VALLEY

น้ำท่วมในพื้นที่ Hawkesbury-Nepean Valley อาจเกิดขึ้นฉับพลันโดยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่นานนัก คุณอาจมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่จะออกจากพื้นที่ตามคำแนะนำให้อพยพ คุณจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับเส้นทางอพยพ

พึงทราบว่าต้องอพยพเมื่อใดและอย่างไร

พื้นที่ Hawkesbury-Nepean Valley มีประวัติอันยาวนานว่าเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายและเป็นอันตราย คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำฉุกเฉินทั้งหมด รวมทั้งคำสั่งให้อพยพใด ๆ เพื่อให้คุณ ครอบครัว และสัตว์เลี้ยงปลอดภัย คุณอาจได้รับการร้องขอให้ออกจากพื้นที่แต่เนิ่น ๆ ก่อนที่คุณจะเห็นสัญญาณใด ๆ ของน้ำที่จะเข้าท่วมในย่านที่คุณอาศัยอยู่ การอาศัยและหลบภัยภายในบ้านเมื่อคุณได้รับคำสั่งให้อพยพเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

โปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งอพยพและเส้นทางอพยพที่เปิดใช้งาน โดยรับฟังสถานีวิทยุในท้องถิ่นและสถานีวิทยุ ABC ไปที่เว็บไซต์ NSW SES หรือติดตามเฟซบุ๊ก NSW SES, หรือติดตามเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ NSW Police

ทำความเข้าใจกับเส้นทางอพยพ

มีเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้ 12 เส้นทาง ที่เอื้อให้อพยพได้อย่างรวดเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดออกจากพื้นที่ราบลุ่ม Wallacia, Penrith-Emu Plains, Richmond-Windsor, South และ Eastern Creek (โปรดดูแผนที่ทางด้านหลังของเอกสาร)

คุณจำเป็นต้องทราบเส้นทางอพยพมากกว่าหนึ่งเส้นทาง เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกัน และน้ำที่ไหลเข้าท่วมจะตัดขาดเส้นทางอพยพในจุดที่แตกต่างกัน บางเส้นทางอาจถูกตัดขาดตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อน้ำท่วมในระดับไม่สูงนัก

เช่น Windsor Road จะถูกตัดขาดเมื่อระดับน้ำที่ Windsor สูง 13.5 ม. โดยมีโอกาสราว 1 ใน 20 ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในปีใด ๆ ก็ตาม

แม้กระทั่งเส้นทางอพยพที่เป็นพื้นที่สูงก็อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ สะพาน Jim Anderson Bridge จะถูกตัดขาดเมื่อน้ำท่วมใกล้และระดับถนนที่ 17.3 ม. ที่ Windsor โดยมีโอกาสราว 1 ใน 100 ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในปีใด ๆ ก็ตาม

เมื่อคุณทราบเส้นทางอพยพที่ดีที่สุดแล้ว ให้ปรึกษาเพื่อนหรือญาติเพื่อจัดเตรียมสถานที่ที่จะไปพักพิง โปรดทราบว่า เหตุการณ์น้ำ

ท่วมแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามคำแนะนำฉุกเฉินให้อพยพ เมื่อมีการประกาศให้ทราบ

ปฏิบัติตามป้าย

มีการติดตั้งป้ายอพยพน้ำท่วมกว่า 150 ป้ายทั่วพื้นที่ Hawkesbury-Nepean Valley เพื่อชี้ทางแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ป้ายมีหลากหลายประเภท รวมทั้งป้ายที่ปิดพับไว้ ซึ่งออกแบบมาให้เปิดออกได้ในระหว่างเหตุการณ์น้ำท่วมฉุกเฉิน เพื่อบอกทางเพิ่มเติมให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ

ป้ายบอกทางแก่ผู้สัญจรตลอดเส้นทางอพยพน้ำท่วมในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า

4 ป้ายบอกทางบริเวณทางแยก



3 ป้ายแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงทางเลี้ยว



2 ป้ายที่แสดงว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางอพยพ



1 ณ จุดเริ่มต้นของเส้นทางอพยพ



